

Số: 42/TB-UBND

Tùng Châu, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Về việc rà soát báo cáo kết quả cấp GCNQSD đất**

Thực hiện Văn bản số 284/UBND-TN của UBND huyện Đức Thọ ngày 15/02/2023 về việc rà soát báo cáo kết quả cấp GCNQSD đất, công nhận, công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980.

Để tập trung hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công nhận, công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã, nhằm đảm bảo cho người sử dụng đất có đủ các quyền theo quy định của pháp luật, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai; Chủ tịch UBND xã Tùng Châu yêu cầu:

1. Đồng chí thôn trưởng các thôn thực hiện:

Thông báo, rà soát, tổng hợp các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thôn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được công nhận, công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980. Yêu cầu việc rà soát, tổng hợp phải phân loại cụ thể các thửa đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và các thửa đất đang có vướng mắc, làm rõ nguyên nhân vướng mắc từng thửa đất chưa được cấp GCNQSD đất, chưa được công nhận, công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980.

Hoàn thành kết quả rà soát số liệu trước ngày 03/03/2023 (theo biểu mẫu đính kèm). Đồng chí thôn trưởng các thôn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã Tùng Châu về tính chính xác của các thông tin, số liệu kết quả rà soát báo cáo.

*(Lưu ý: Phải có bản kê khai của hộ gia đình, cá nhân tự kê khai cụ thể từng thửa đất đang sử dụng chưa được cấp GCNQSD đất; đăng ký nhu cầu cầu giấy, có xác nhận của thôn trưởng – theo mẫu)*

2. Giao cho các đồng chí phụ trách thôn có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các đồng chí thôn trưởng triển khai rà soát, tổng hợp đảm bảo tiến độ thực hiện.

3. Đối với các hộ gia đình cá nhân chưa được cấp GCNQSD đất, công nhận, công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 kê khai đúng đủ,

trung thực, chính xác thông tin các thửa đất theo biểu mẫu nộp về đồng chí thôn trưởng theo thời gian quy định.

Yêu cầu các đồng chí thôn trưởng, các đồng chí phụ trách thôn, công chức Địa chính xây dựng và hộ gia đình, cá nhân liên quan tập trung thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Thơ**